

GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố và hơn 30 doanh nghiệp trong điểm, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đến hết tháng 8/2019, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 4.393 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế và phí đạt 3.250 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều doanh nghiệp có số nộp ngân sách tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 như: Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình (nộp ngân sách 175 tỷ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ năm 2018), Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thế thao (nộp ngân sách 153,5 tỷ đồng, tăng 89,5% so với cùng kỳ)... Để bảo đảm cân đối ngân sách năm 2019 thì trong những

tháng cuối năm, số thu từ thuế và phí trung bình phải đạt 563 tỷ đồng/tháng. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cam kết sẽ phấn đấu nộp tăng số thuế được giao, đồng thời để xuất một số vấn đề như: tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính...

Cùng với ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm cao của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng động viên, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp phải có giải pháp thật cụ thể trong điều hành sản xuất, kinh doanh để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, phấn đấu nộp ngân sách vượt từ 5 - 15% dự toán

được giao. Tính cam kết sẽ có cơ chế động viên, khen thưởng phù hợp, đồng thời sẽ tập trung tháo gỡ, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn; các doanh nghiệp cần chủ động tháo gỡ khó khăn của đơn vị, thẳng thắn nêu lên những khó khăn để các sở, ngành, địa phương cùng tháo gỡ, từ đó duy trì tăng trưởng và nộp ngân sách ở mức cao nhất; các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn tiếp tục kêu gọi các đối tác đầu tư vào tỉnh và kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh cùng tiêu thụ sản phẩm của nhau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và đề xuất của doanh nghiệp để tháo gỡ một cách chất lượng, kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp; giao trách nhiệm cho từng thành viên UBND tỉnh phụ trách các doanh nghiệp có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách, kịp thời nắm bắt diễn biến, khó khăn từ đó tháo

gỡ nhanh chóng cho doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, có cơ chế xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp chây ỳ, có dấu hiệu trốn thuế và các doanh nghiệp trốn thuế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu ngành Thuế chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong toàn ngành cập nhật kịp thời tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của các doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu triệt để các khoản thu vào ngân sách; thường xuyên luân chuyển các bộ trong toàn ngành để nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố coi công tác thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo thu ngân sách cấp huyện, thành phố và hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; kịp thời báo cáo cấp trên xử lý kịp thời những vướng mắc trong

công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động vượt qua khó khăn để đóng góp tích cực vào ngân sách của tỉnh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhất là với các doanh nghiệp lớn, chủ động khắc phục khó khăn để đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, từ đó hoàn thành dự toán được giao ở mức cao nhất. Đồng thời yêu cầu Cục Thuế tỉnh tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực động viên, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp

TƯ VẤN, PHẢN BIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

diện tích đất nông nghiệp gần 3 - 4 lần so với cây lúa.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung phân tích những điểm tích cực cũng như hạn chế

của đề án, từ đó đề ra các giải pháp khả thi.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa

học và Kỹ thuật tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, hoàn thiện đề án. Trong quá trình hoàn thiện đề án cần đặc biệt chú ý đến các nội dung trong Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn

mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để xây dựng các giải pháp phù hợp. Quan tâm các giải pháp để Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn

phải gắn liền với thị trường để ngành Nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm an ninh lương thực, từng bước đổi mới mô hình sản xuất nông nghiệp.

TẤM GƯƠNG SÁNG NGƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

(tỉnh Nam Định). Ấn sát tỉnh Bắc Ninh, Tuấn phủ các tỉnh Cao Bằng, Ninh Bình, Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế, hàm Thái tử Thiếu bảo trong nội các của Phạm Quỳnh năm 1933.

Mến mộ tài năng, đức độ thanh liêm, chính trực của cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng của quốc gia và xem cụ như một người bạn tri âm, cùng chí hướng vì nước, vì dân.

Một vị quan thanh liêm, chính trực

Cụ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 19/9/1889 trong một gia đình có truyền thống Nho học tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội). Từ trẻ cụ đã có kiến thức uyên thâm, thông thạo Hán văn và cũng rất giỏi Toán và tiếng Pháp. Năm 17 tuổi, cụ Bùi Bằng Đoàn đã đỗ cử nhân khoa thi Hương "trường Nam thi lần với trường Hà" năm Bình Ngộ (1906) triều vua Thành Thái và từ đó, quan lộ hanh thông. Khi làm quan, cụ nổi tiếng là vị quan đức độ, thanh liêm, chính trực, chăm dân, được nhà vua sủng ái, các quan trong triều kính trọng, nhân viên và các quan chức dưới quyền ngưỡng mộ, được nhân dân kính trọng, tin cậy.

Có nhiều câu chuyện về cụ Bùi Bằng Đoàn thời kỳ làm quan trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Trên công đường, ở những nơi cụ làm quan đều có treo một bảng thông báo "không nhận quà biếu". Cụ nghiêm khắc cấm người nhà không nhận quà. Lúc ở Xuân Trường, Nam Định, với tư cách quan Tri phủ, cụ đề xuất việc đắp đê Bạch Long ngăn nước mặn, nhờ đó mà một vùng đất đai phì nhiêu, rộng lớn được tạo lập. Nhờ ơn cụ, người dân địa phương đã làm lễ tế sống vì "phụ mẫu chi dân" trẻ tuổi ngay nơi nhận chức. Khi còn làm Tri phủ Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định), nhờ tình thông Pháp văn, cụ được mời lên Hà Nội làm thông ngôn cho phiên tòa đại hình xử vụ án cụ Phan Bội Châu. Với tính cách cương trực, bênh vực lẽ phải, cụ Bùi Bằng Đoàn đã thông dịch rõ ràng, trung thực những lời nói, lý lẽ danh thục của cụ Phan Bội Châu, nhờ đó, Tòa án đã không khép được cụ Phan vào án chung thân mà buộc phải giảm xuống hình thức "an trí ở Huế". Khi làm Ấn sát tỉnh Bắc Ninh, cụ được mời tham dự phiên tòa để hình xét xử đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Khâm phục tinh thần cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, nên

khí nghị án thực dân Pháp đã định án tử nhưng cụ đã tìm mọi cách để giảm tội tử hình xuống khổ sai dài đời Côn Đảo.

Năm 1925, trước việc báo chí phản ánh cảnh phu điền ở Nam Kỳ bị bóc lột dã man, Chính phủ Nam Triều đã cử cụ Bùi Bằng Đoàn vào thanh tra các đồn điền cao su của Pháp. Là người công minh, liêm khiết, mẫn cán và tác phong làm việc cẩn trọng, khoa học, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tiến hành điều tra trực tiếp, thấu đáo tại 45 đơn vị đồn điền cao su thuộc các tỉnh: Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Chợ Lớn và Gia Định. Nội dung điều tra tập trung chủ yếu vào việc tổ chức sản xuất, sử dụng lao động, nhất là người lao động ở các tỉnh Bắc Kỳ vào và đời sống người lao động thông qua tiền lương, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, số giờ lao động trong ngày, số tiền lãi của chủ đồn điền... Kết thúc cuộc điều tra, cụ đã viết báo cáo, kiến nghị dài 100 trang bằng tiếng Pháp nêu trung thực, khách quan, công minh và đầy đủ những điều vô lý trong chính sách đối với phu đồn điền. Nhờ đó đã được nhà đương cục lúc bấy giờ chấp nhận giảm thiểu những chế độ hà khắc đối với công nhân đồn điền cao su thời đó.

Năm 1933, cụ Bùi Bằng Đoàn được bổ nhiệm làm Tuần phủ Ninh Bình. Sau đó, khi Phạm Quỳnh tổ chức lại nội các, cụ được bổ nhiệm làm Thượng thư bộ Hình. Trên cương vị Thượng thư bộ Hình, cụ Bùi Bằng Đoàn đã có công lớn trong việc cải cách tư pháp, sửa đổi luật pháp, bãi bỏ nhiều quy định lỗi thời của hệ thống tư pháp cổ xưa trên 17 tỉnh, đạo thuộc Trung Kỳ. Đồng thời, cụ đã đầu tư và được nhà vua chấp thuận một số biện soạn, ban hành một số luật mới có nội dung tiến bộ, tổ chức các tòa án và quy định cơ chế tư pháp tiến tiến, lựa chọn và đào tạo thẩm phán và đội ngũ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ chuyên trách... Sau này nhiều người được tiếp tục phục vụ trong các cơ quan pháp luật của cách mạng.

Đóng góp to lớn đối với hoạt động thanh tra, lập pháp

Cách mạng Tháng Tám thành công, từ một vị quan thanh liêm, chính trực làm việc dưới triều đình phong kiến, nhận thức được trách nhiệm của mình với Tổ quốc, khâm phục, kính trọng tài đức, lý tưởng lớn lao, trong sáng và tinh thần, nghị lực đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tin tưởng vào vận mệnh nước nhà,



Tiết mục nghệ thuật tái hiện lịch sử tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn diễn ra sáng ngày 16/9/2019, tại Hà Nội.

cụ Bùi Bằng Đoàn đã nhận lời tham gia Ủy ban kiến thiết quốc gia, tham gia Ban Cố vấn riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi trở thành Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban Thường trực Quốc hội... Trên cương vị và trọng trách nào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ giao, cụ Bùi Bằng Đoàn cũng thể hiện là một người thanh liêm, chính trực, một lòng vì theo cách mạng.

Khi ở vị trí Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ, hoạt động chỉ có hai người nhưng với kinh nghiệm phong phú, cộng với sự giúp đỡ của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tham mưu kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp giữ nghiêm kỷ cương phép nước, chấn chỉnh đời ngũ cán bộ trong cơ quan chính quyền. Đặc biệt, cụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành những sắc lệnh có tác động tích cực đến đời sống xã hội, như Sắc lệnh số 40/SL về việc Bảo vệ tư do cá nhân do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 29-3-1946. Đây là sắc lệnh đầu tiên quy ban hành một số luật mới có nội dung tiến bộ, tổ chức các tòa án và quy định cơ chế tư pháp tiến tiến, lựa chọn và đào tạo thẩm phán và đội ngũ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ chuyên trách... Sau này nhiều người được tiếp tục phục vụ trong các cơ quan pháp luật của cách mạng.

Không những vậy, từ công tác thanh tra, cụ đã tổng kết thực tiễn, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng tư tưởng thanh tra nhân dân, thanh tra cách mạng Việt Nam sau này.

Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên được tổ chức trong phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của tất cả các đảng phái trong nước, thu hút mọi tầng lớp trong xã hội. Cụ Bùi Bằng Đoàn với chức danh cố vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ làm thủ tục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Hồ Chủ tịch giới thiệu ra

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I và đã trúng cử đại biểu của tỉnh Hà Đông (cũ) với số phiếu bầu rất cao.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ Bùi Bằng Đoàn được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội. Lúc này nhiệm vụ chính của cụ vẫn là ở Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ nhưng cụ đã tham gia một số hoạt động đối ngoại của Chính phủ, như tham gia đàm phán với Chính phủ Pháp sau khi ký Hiệp ước sơ bộ ngày 6/3/1946. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I (tháng 11/1946), cụ được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ đã phát huy vai trò, trách nhiệm và những đóng góp cho hoạt động lập pháp, đặc biệt là việc tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân, kháng chiến chống Pháp.

Ngoài các hoạt động đối nội, lập pháp, cụ Bùi Bằng Đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh trong và ngoài nước về một số vấn đề trọng đại của đất nước, về chủ quyền của Việt Nam trong thời gian trước và sau khi hai đoàn đại biểu Việt Nam và Pháp ký Hiệp ước 6/3/1946 tại Đà Lạt.

Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, cụ trở về Hà Nội. Thời gian này, công việc của Quốc hội cũng như các cơ quan Trung ương rất bận bịu. Với tư cách là Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ đã có nhiều ý kiến đóng góp, cùng Ban Thường trực Quốc hội trong việc tiến hành ổn định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, xem xét việc chuẩn bị thông qua nhiều văn bản pháp luật của Chính phủ nhằm bảo đảm thành công trong công việc kiến quốc theo chủ trương, đường lối của Đảng và nguyện vọng của toàn dân.

Tinh thần với Hồ Chủ tịch

Theo lời kể của nhà văn Sơn Tùng, trong những năm tháng đầu độc lập, giới nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ đàm luận nhiều về "Hồ Chủ tịch trọng dụng hiền tài". Trường hợp cụ Bùi Bằng Đoàn, đúng là Người đã "tam cố thảo luận". Hồ Chủ tịch mời hai lần, cụ đều xin Người miễn cho vì lý do sức khỏe và thấy mình ở cái tuổi "văn niên" rồi. Lần thứ nhất, cụ viện lý do là quan lại cấp cao của Nam triều quá lâu, không hiểu gì về thời thế, sợ không đóng góp được gì cho cách mạng, nên không dám nhận. Hồ Chủ tịch kiên trì gửi lá thư thứ hai, cử Bí thư riêng, trao cho cụ một cuốn thơ có 7 chữ: "Thu thủy tàn hà thịnh vũ thanh". Ý nghĩa câu thơ có mỗi người luận giải một thâm độ khác nhau, nhưng đều cùng một tương đắc. Đọc xong câu đó, trong lòng cụ đã có nguyện ý của mình⁽²⁾.

Năm 1947 - 1948, cụ hoạt động ở chiến khu Việt Bắc. Tết chiến khu năm 1948, trong không khí đang xuân chiến thắng, Hội đồng Chính phủ họp và liên hoan lửa trại. Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cụ một bài thơ bằng chữ Hán:

Khán thư sơn diểu
thề song hãn

Phê trát xuân hòa
chiếu nghiên trì

Tiếp báo tấn lai lao dịch mĩ
Tu công túc cảnh thưng tân thi

Dịch là:
Xem sách chim rừng
vào cửa đàu

Phê văn hoa núi
chiếu nghiên soi

Tin vui thắng trận
đón chân ngựa

Nhớ cụ thơ xuân
tặng một bài⁽³⁾

Cụ Bùi Bằng Đoàn đã họa lại như sau:
Thiết thạch nhất tâm
phù chũng tộc
Giang sơn vạn lý thủ thành trì
Tri công quốc sự vô du hạ
Thao bất nhung thành
thoái lỗ thi

Dịch là:
Sắt đá một lòng vì chũng tộc
Non sông muôn dặm giữ cơ đồ
Biết Người việc nước
không hề rảnh
Vung bút thành thơ
đuổi giặc thù⁽⁴⁾

Từ Thượng thư Bộ Hình Nam triều nổi tiếng thanh liêm, chính trực, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tham gia chính quyền cách mạng cho thấy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với đất nước và sự trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương sáng để chúng ta kính trọng và noi theo.

(theo tuyengiao.vn)

(1), (2): Sơn Tùng: *Cụ Bùi Bằng Đoàn*, Nxb. Thanh niên, H, 2006, tr 87, 143 - 146.
(3), (4): Cảnh Nguyên, *Hồ Văn Sơn (luyện chọn và biên soạn): Thơ Hồ Chí Minh*, Nxb. Nghệ An, Vinh, 2005, tr 238 - 239, 240 - 241.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/9, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng và Sở Y tế về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính do Sở Xây dựng thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 36 thủ tục. Trong đó, có 15 thủ tục hành chính giải quyết liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt, 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã giải quyết 921 hồ sơ, trong đó lĩnh vực thẩm định 276 hồ sơ, lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng 86 hồ sơ, lĩnh vực quy hoạch xây dựng 308 hồ sơ, lĩnh vực chứng chỉ hành nghề 251 hồ sơ.

Sở Y tế được UBND tỉnh công bố 198 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 146, trong đó có 1 thủ tục hành chính để nghị bãi bỏ, đồng chí số thủ tục hành chính đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 145. Qua quá trình rà soát, đồng thời để bảo đảm tính khả thi, Sở Y tế đã lập danh mục gồm 122/145 thủ tục hành chính được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đạt 84,1%). Đối với các thủ tục hành chính công giải quyết theo mô hình 3, 4 sau khi rà soát của ngành Y tế là 135/145 thủ tục hành chính (đạt 93,1%).

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các sở, ngành đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Để giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi, đúng thời gian theo quy định, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành có các cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Đối với các thủ tục hành chính giải quyết liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân cấp văn bản theo thẩm quyền, trong quá trình giải quyết công việc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành. Trên cơ sở đó, các cán bộ, công chức của các sở, ngành phối hợp với lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham gia đóng góp ý kiến. Đối với một số đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo hai sở và các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho cán bộ, công chức khi ra làm việc tại Trung tâm. Trong thời gian tới, Thái Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

PHẠM HƯƠNG

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

hiện hành; đã dự kiến một số nội dung xây dựng bảng giá đất, dự thảo quy định về bảng giá đất; tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các thành viên tổ công tác để thống nhất thực hiện và báo cáo Ban Chỉ đạo. Đã thực hiện điều tra tại 252 xã, phường, thị trấn với 5.607 phiếu điều tra; trong đó đất ở nông thôn 3.975 phiếu, đất ở đô thị 1.479 phiếu, đất nông nghiệp 153 phiếu. Phương án đề xuất xây dựng bảng giá đất đã bám sát nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; giá đất để xuất sát giá thị trường, phù hợp thực tế của tỉnh, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước với người sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời kế thừa bảng giá đất hiện hành.

Sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan thường trực, Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Trong quá trình xây dựng bảng giá đất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực, Ban Chỉ đạo cần bám sát các quy định của pháp luật; giá đất sát giá thị trường, bảo đảm nguyên tắc ổn định, khách quan, dân chủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có tính kế thừa. Đồng thời đề nghị các thành viên trong tổ công tác, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, thẩm định, bổ sung các vị trí cần xây dựng trong chu kỳ tới, hoàn thiện dự thảo bảng cáo chi tiết vào cuối tháng 9/2019.

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

văn hóa đình, đền, bến Tượng A Sào được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2011; lễ hội truyền thống đền A Sào cũng đã được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ dâng hương tưởng niệm 719 năm ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một trong các hoạt động trọng tâm của lễ hội đền A Sào được tổ chức trong ba ngày từ 18 - 20/9 (ngày 20 - 22 tháng 8 âm lịch). Các hoạt động trong lễ hội gồm: rước bộ, tế nam quan, tế nữ quan, lễ tạ... Đây là dịp để tưởng niệm Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhắc nhở anh hùng của dân tộc đồng thời giáo dục lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯƠNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Số trúng thưởng: 81843
Mở thưởng ngày 14 tháng 9 năm 2019

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH